



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

126515
๑ ส.ค. ๕๗
14.14 น.

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๑ ๙๙๙๙ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- ① เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาเพื่อทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

② ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๕๕๐

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขาธิการกรม

๑๒ ส.ค. ๒๕๕๗

- ② เรียน อปส.

สพ. แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗ รวม ๑๘ ข้อ (ดังหนังสือที่แนบ) มาให้ อปส.ทราบ
ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ลก.

๙ ส.ค.๕๗

- ค) - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) ๙ ส.ค. ๒๕๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขรับ ๑๑๖๖๗
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๗
เวลา ๑๖.๒๖ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง
เลขรับ ๑๑๖๖๗
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๗
เวลา ๑๖.๓๖ น.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านความมั่นคง

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกำกับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลเกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นต่อสาธารณะของประชาชน กลุ่มนักศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ โดยความเห็นหรือข้อเสนอแนะควรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการนำเสนอความเห็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมให้พิจารณากำหนดมาตรการตักเตือนหรือควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำในลักษณะนี้อีก

๒. ตามที่รัฐบาลได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว นั้น ในระยะต่อไปให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จขยายการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

๓. ให้ทุกส่วนราชการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนของไทยอย่างใกล้ชิด เช่น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (Eurozone) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาคเอกชนของไทยที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการลงทุนในประเทศต่าง ๆ แล้วจัดทำเป็นข้อมูลส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการหารือทวิภาคีร่วมกับประเทศต่าง ๆ ต่อไป

/๕ ตามที่ ...

กมล
วธม
๐๗ พ.ย. ๖๗
รับ
ร.ว.อ.อ.อ.
๑๕.
๑๕๖๓๖๑
๗
รับ

๕. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมทั้งเร่งทบทวนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใน ๓ ปีที่ผ่านมา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้กระทรวงพลังงานเร่งพิจารณาทบทวนโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดว่าสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้มีการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามเป้าหมาย แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖. ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาเกี่ยวกับ Bloom Energy Server (Bloom Box) ซึ่งต่างประเทศนิยมนำมาใช้แทนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อพิจารณานำมาเป็นทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในประเทศไทยต่อไป

๗. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในขณะนี้ โดยในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น และขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจองที่พักล่วงหน้าไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางโดยตรงไปยังจังหวัดซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้น จึงให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งกำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ด้วย

๘. ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง การตลาดหลากหลายมากขึ้น เช่น การเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ทีวีจอแบน หรือระบบออนไลน์ ประกอบกับมีโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนอันทำให้เกิดความเสียหาย แก่สุขภาพและชีวิตของผู้บริโภค ดังนั้น จึงเห็นควร

๘.๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล หรือคุ้มครองการดำเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ หากพบปัญหาข้อกฎหมาย ยังไม่มีเนื้อหาในด้านนี้ที่ครอบคลุมทั้งหมด ก็ให้พิจารณายกร่างกฎหมายดังกล่าว แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการซื้อขายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจน

๘.๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณากำหนดมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยทั่วไป และซื้อขายผ่านช่องทางในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

ด้านสังคม

๙. เนื่องด้วยในวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก และประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการโรคเอดส์ในภูมิภาคนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคเอดส์ของไทยที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และอันตรายจากการติดต่อของโรค และรณรงค์ให้คนในสังคมให้การยอมรับและให้ออกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้

๑๐. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เช่น การอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน การอำนวยความสะดวกจราจรในสายทางต่าง ๆ การดูแลนักท่องเที่ยว การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ และแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

๑๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ และวิธีการกำจัดขยะประเภทดังกล่าว เนื่องจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ มีสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑๓. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เฉพาะเรื่องที่มีผลสัมฤทธิ์แล้วและเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยให้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยไม่ตอบโต้ให้เกิดความขัดแย้ง และอาจเชิญบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน เป็นผู้ประสานทำความเข้าใจดังกล่าว นั้น เพื่อให้การสร้างการรับรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง จึงให้ทุกส่วนราชการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย

/๑๔. ให้กระทรวง ...

๑๔. ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานประมาณร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้เพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยนำข้อมูลที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ดำเนินการสำรวจไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา แล้วกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน รวมทั้งให้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓ - ๖ เดือน ทั้งนี้ให้เสนอผลความคืบหน้าการบูรณาการแนวทาง/โครงการข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์

๑๕. ในการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการแก้ไขแบบก่อสร้างภายหลังซึ่งเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน

๑๖. กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในสิ้นปี ๒๕๕๗ หลายแห่ง เห็นควรให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรักษาการในตำแหน่งต่อไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกำกับให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นการคงอยู่ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวด้วย

๑๗. กรณีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรได้ครบวาระแล้วมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการเร่งรัดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หากมีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา แล้วจัดทำเป็นข้อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

๑๘. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทุกส่วนราชการเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยการตั้งปณิธานที่จะทำความดีอย่างน้อย ๑ อย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔
www.cabinet.thaigov.go.th
PT11_11_57 ศุภมศธ

นายอำพน กิตติอำพน
ผู้ก่อตั้ง บริษัท สกิป
(นายอำพน กิตติอำพน)
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี